

Số: 408 /QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 06 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt “Chương trình Xúc tiến đầu tư
năm 2024 của thành phố Hải Phòng”



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày 15/6/2015 của Liên bộ: Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Công văn số 10610/BKHĐT-ĐTNN và phụ lục gửi kèm ngày 18/01/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến về Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 317/KHĐT-KTĐN ngày 29/01/2024 về việc ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2024 của thành phố Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2024 của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và các đơn vị liên quan có kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Giám đốc các Sở, ngành thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ KHĐT;
- CT, các PCT UBND TP;
- CPVP;
- Phòng TCNS;
- Các CV UBND TP;
- Lưu: VT, KTĐN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Anh Quân

CHƯƠNG TRÌNH

Xúc tiến đầu tư của thành phố Hải Phòng năm 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số 408 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024
của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2023

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Thực hiện Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, công tác xúc tiến đầu tư trong năm 2023 được tập trung đẩy mạnh trên phạm vi toàn thành phố, đặc biệt là hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ các nhà đầu tư trong triển khai, thực hiện dự án trên tất cả các lĩnh vực như đầu tư, quy hoạch - xây dựng, tài nguyên môi trường, thương mại, xuất nhập khẩu, quản lý lao động...

Năm 2023, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tại Việt Nam. Tại Trung Quốc cũng đã dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát Covid-19, tạo ra sự thuận lợi trong giao thương, trao đổi đoàn giữa các địa phương của Việt Nam với các địa phương của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong thời gian qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh, mạnh, phức tạp, khó lường; xuất hiện nhiều yếu tố mới, chưa từng có tiền lệ, vượt khỏi khả năng dự báo so với thời điểm xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và thành phố nói riêng. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung kéo dài từ năm 2018 đến nay vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt; hậu quả của dịch bệnh COVID-19 tiếp tục tác động đến các hoạt động kinh tế; xung đột giữa Nga và Ukraine làm giá xăng, dầu tại một số thời điểm tăng mạnh, gây đứt gãy chuỗi cung ứng; giá nguyên vật liệu đầu vào biến động, lãi suất có xu hướng tăng cao... Ở một số nước châu Âu như Đức, Pháp đã công bố tình trạng lạm phát, điều đó cho thấy tình hình kinh tế thế giới có dấu hiệu đáng báo động. Việt Nam là một nền kinh tế có độ mở cao, bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều bất ổn đã có tác động tiêu cực nhất định, cả trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động xuất, nhập khẩu, đầu tư; đan xen cả cơ hội và thách thức trong ngắn hạn.

Ngoài ra, đứng trước bối cảnh các quốc gia trên thế giới đang dần phải áp dụng chính sách Thuế tối thiểu toàn cầu, việc này được dự báo tác động tới hầu hết tập đoàn đa quốc gia, trong đó có rất nhiều tập đoàn lớn đang đầu tư tại Việt Nam. Đối với Việt Nam, việc thực thi cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu vừa tạo điều kiện để gia tăng nguồn thu thuế từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng đồng thời sẽ tác động trực tiếp tới chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam (do hiện nay, Việt Nam đang thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua các biện pháp ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, trong đó ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là biện pháp quan trọng và tác động nhiều đến nhà đầu tư).

Để Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 của thành phố được thực hiện hiệu quả, các Sở, ngành và đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao theo hướng đảm bảo tuân thủ các nội dung đã được ban hành tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố, tập trung vào những hoạt động xúc tiến đầu tư thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố theo đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, Thành ủy, các quy hoạch, chiến lược phát triển của thành phố.

Năm 2023, tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên toàn thành phố đạt 3.623,22 triệu USD, gấp 1,74 lần so với cùng kỳ năm 2022 (12T/2022: 2.082,6 triệu USD), đạt 181,16% kế hoạch thu hút 2023 (Dự kiến thu hút: 2-2,5 tỷ USD), đứng thứ 2 toàn quốc, sau thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó: Cấp mới 120 dự án đầu tư với số vốn cấp mới 1.577,71 triệu USD; Điều chỉnh tăng vốn đầu tư 58 lượt dự án với số vốn đầu tư tăng thêm 2.014,97 triệu USD; Thu hút thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 31 lượt, số vốn đầu tư đăng ký: 30,54 triệu USD.

Hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2023 của thành phố đã có những chuyển biến tích cực về cả nội dung và phương pháp. Nhờ tăng cường đổi mới, sáng tạo, hoạt động xúc tiến đầu tư của thành phố đã có nhiều nét mới, góp phần để thành phố tận dụng tối đa lợi thế địa chính trị, địa kinh tế và những yếu tố thuận lợi trong bối cảnh trong nước và quốc tế, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, cụ thể là:

Thứ nhất, về nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư

Tăng cường trao đổi thông tin trực tuyến và trực tiếp với Bộ, các cơ quan, đơn vị, các địa phương có hợp tác, kết nghĩa với thành phố như thành phố Kitakyushu, tỉnh Kagawa - Nhật Bản, thành phố Incheon - Hàn Quốc, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, thành phố Saint Petersburg - Nga, các cơ quan đại diện Việt Nam tại một số quốc gia ở châu Âu, châu Á, Hoa Kỳ để tìm hiểu, đánh giá nhu

cầu thị trường, các lĩnh vực được ưu tiên đẩy mạnh tại các địa phương bạn, đồng thời tìm kiếm và xây dựng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế mới trong khu vực và thế giới.

Kịp thời nắm bắt xu hướng và nhu cầu của thị trường, thành phố đã chủ động phối hợp với các đơn vị có kinh nghiệm về nghiên cứu nhu cầu hợp tác, xúc tiến đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sản xuất năng lượng từ gió ngoài khơi, điện rác, bảo vệ môi trường. Cụ thể, đã phối hợp với thành phố Kitakyushu và các đơn vị liên quan đánh giá kết quả triển khai dự án thúc đẩy các khu công nghiệp sinh thái theo hướng trung hòa CO2.

Thứ hai, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu phục xúc tiến đầu tư, trong đó tập trung vào lĩnh vực phát triển công nghiệp hỗ trợ, cơ sở hạ tầng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển bền vững. Tổ chức công bố công khai các quy hoạch xây dựng được duyệt và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận thông tin quy hoạch khi tham gia đầu tư xây dựng.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin - chuyển đổi số trong xúc tiến đầu tư; đã hoàn thiện trang web xúc tiến đầu tư có tên miền tại haiphongdpi.gov.vn, đưa vào sử dụng hình thức trả lời trực tuyến sử dụng trí tuệ nhân tạo AI bằng 2 ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt trong lĩnh vực đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh. Qua đó, các khó khăn vướng mắc ở tất cả các lĩnh vực của doanh nghiệp được kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết, đảm bảo doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đã hoàn thành xây dựng Bản Thử nghiệm Bản đồ số Khu đô thị Bắc Sông Cẩm, Hải Phòng; đang xây dựng bản đồ số các dự án kêu gọi đầu tư trong khu kinh tế và các khu công nghiệp, giúp nhà đầu tư tiếp cận, cập nhật thông tin và địa điểm của các dự án kêu gọi đầu tư một cách thuận tiện và dễ dàng.

Tiếp tục thực hiện quản trị, vận hành và nâng cấp các Cổng Thông tin điện tử thành phố, trang thông tin đối ngoại, trang thông tin điện tử về Hiệp định EVFTA, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp thành phố và Cổng Thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành thực hiện chức năng cung cấp thông tin, hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp bằng nhiều ngôn ngữ đảm bảo tính chính xác, cụ thể: Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thực hiện quy hoạch, các cụm công nghiệp mới thành lập, tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp... trên hệ thống cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp thành phố Hải Phòng tại địa chỉ www.cumcongnghiephaiphong.vn; cung cấp, cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do của thành phố Hải Phòng

(<http://fta.haiphong.vn>); triển khai xây dựng “Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu lĩnh vực đối ngoại” nhằm tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm thông tin trong công tác đối ngoại, trong đó có văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, chính sách của thành phố về xúc tiến đầu tư nước ngoài, thông tin về các sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch... của thành phố.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng tích cực khai thác hiệu quả của công tác thông tin, quảng bá thông qua việc xây dựng và phát triển các fanpage.

Thứ ba, xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư

Thường xuyên cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung bộ ấn phẩm phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư vào thành phố bao gồm bộ ấn phẩm giới thiệu về môi trường đầu tư và thông tin đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế của thành phố bằng 05 ngôn ngữ (Tiếng Việt, Anh, Trung, Hàn, Nhật); danh mục các dự án khuyến khích đầu tư; cơ chế thu hút đầu tư; xây dựng Bản tin xúc tiến đầu tư hàng quý.

Mã QR được đăng tải tại các ấn phẩm và website để nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt các thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và giúp tiết kiệm chi phí.

Thứ tư, xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư

Đối với Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, không khuyến khích đầu tư: Ngày 10/5/2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 1338/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, không khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, có 32 loại dự án công nghiệp (bao gồm các tiêu chí) không khuyến khích đầu tư, 158 loại dự án công nghiệp trong 9 nhóm ngành công nghiệp (công nghiệp nặng, công nghiệp vật liệu, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ...) thuộc diện khuyến khích đầu tư. Ngày 13/12/2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 4297/QĐ-UBND ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chương trình được triển khai nhằm khuyến khích đầu tư các nhóm ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ cũng như hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố.

Đối với Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài: Căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, chỉ tiêu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 trên địa bàn thành phố; trên cơ sở ưu tiên lựa chọn các dự án có quy mô, công suất lớn, thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 phê

duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Thứ năm, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư

Thông qua Bộ Ngoại giao, các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, thành phố đã gửi tài liệu, video, ấn phẩm xúc tiến về môi trường đầu tư, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài của thành phố Hải Phòng để tham dự các sự kiện xúc tiến đầu tư, triển lãm tại nước ngoài, như: Triển lãm Nông nghiệp quốc tế Qatar (AgriteQ), các sự kiện giới thiệu đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa Việt Nam và quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam tại Qatar. Phối hợp với các Đại sứ quán: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập quảng bá ấn phẩm, sản phẩm tiêu biểu của địa phương Việt Nam tại trụ sở Đại sứ quán và Văn phòng Lãnh sự danh dự ở các nước kiêm nhiệm (Djibouti, Eritrea, Lebanon, Libya, Palestine, Sudan, Tunisia) nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ai Cập; Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary quảng bá Ngày văn hóa Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Séc và Brunei giới thiệu quảng bá địa phương ra nước ngoài tại Séc và Brunei, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia quảng bá “Ngày Việt Nam” tại thành phố Kosice của Slovakia...

Nhân các sự kiện kinh tế - chính trị - văn hóa tổ chức trong nước thông qua kênh ngoại giao, thành phố chủ động thiết kế và trưng bày gian hàng quảng bá về hình ảnh, môi trường đầu tư thành phố, tình hình phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng, như: Thiết kế và trưng bày gian hàng Hải Phòng tại Hội nghị Phi tập trung Việt - Pháp tổ chức tại Hà Nội; Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc 2023 tổ chức tại Bắc Ninh. Vào tháng 12/2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã phối hợp với Bộ Ngoại giao đồng tổ chức Hội nghị phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp, thu hút hàng trăm kiều bào và doanh nghiệp tham dự.

Thông qua quan hệ hợp tác song phương với các địa phương nước ngoài, thành phố gửi tài liệu xúc tiến đầu tư để quảng bá đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân tại địa phương bạn như: Phối hợp tổ chức triển lãm trực tuyến trên nền tảng xã hội với thành phố Incheon (Hàn Quốc), phối hợp với thành phố Ninh Ba (Trung Quốc) triển khai triển lãm ảnh các thành phố hữu nghị quốc tế với Ninh Ba, cung cấp tư liệu, ảnh để thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) viết sách “50 năm các thành phố hữu nghị”...

Tiếp tục tăng cường đa dạng hóa các hoạt động giới thiệu, quảng bá thành phố Hải Phòng đến các đối tác quốc tế (TPO, CityNet, MBBW...). Quảng bá, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử đa ngôn ngữ thành phố, Cổng thông tin của các Sở, ban, ngành về môi trường đầu tư, tình hình kinh tế - xã hội, các hoạt động, sự kiện đối

ngoại của thành phố; chia sẻ thông tin đến cộng đồng người Hải Phòng ở nước ngoài, các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn thành phố về các chính sách thu hút đầu tư của thành phố.

Thứ sáu, đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư

Các sở, ngành, địa phương tổ chức các khóa đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức; chủ động tuyên truyền, phổ biến và thảo luận các quy định pháp luật mới trong nội bộ cơ quan và gửi văn bản tham vấn ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Thứ bảy, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, coi trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ. Tăng cường xúc tiến thực hiện các dự án đầu tư thông qua hỗ trợ các nhà đầu tư trên địa bàn thành phố. Các dự án lớn được tập trung hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện; các dự án vừa và nhỏ được quan tâm tháo gỡ khó khăn. Đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, mỗi dự án đều được phân cho cán bộ chuyên môn theo dõi, hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án.

Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở hạ tầng để tạo quỹ đất thu hút các dự án mới; hỗ trợ phát triển hạ tầng Khu công nghiệp thông qua việc trình Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch TBA 110 kV Tràng Duệ và Trạm 110 kV KCN Tràng Duệ MR; TBA 110 kV KCN Tiên Thanh vào Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035.

Bên cạnh việc tập trung nguồn lực phát triển mạnh mẽ các khu công nghiệp, thành phố đã và đang thực hiện chủ trương khuyến khích các tổ chức kinh tế có năng lực tham gia đầu tư kinh doanh các cụm công nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là tại các vùng nông thôn nhằm đảm bảo sử dụng lao động tại chỗ, giảm áp lực lao động tập trung tại đô thị, tạo điều kiện mặt bằng sạch để thu hút đầu tư.

Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn thành phố tăng cao dẫn đến thiếu hụt công suất nguồn, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh, Ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thành phố, lập phương án, kế hoạch điều chỉnh phụ tải theo từng mức cắt giảm công suất trong trường hợp hệ thống xảy ra thiếu nguồn; đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng theo Danh sách ưu tiên cấp điện năm 2023 đã được phê duyệt; tổ chức họp để nắm bắt tình hình, nhu cầu sử dụng điện, các khó khăn, vướng mắc trong việc cung cấp điện cho các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế và các dự án khác trên địa bàn thành phố.

Tổ chức thành công các hội nghị nhằm hỗ trợ tìm kiếm nguồn cung lao động cho doanh nghiệp như: Hội nghị hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, Kết nối nguồn cung lao động địa phương với nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản tại Hải Phòng. Hội nghị có dự tham dự của 150 đại biểu đến từ các doanh nghiệp Nhật Bản, các doanh nghiệp trong nước và các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học có giảng dạy tiếng Nhật trên địa bàn thành phố; Hội nghị kết nối giữa các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trọng điểm với các doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố, theo đó, kết nối, hướng dẫn, đôn đốc được 12 trường tham gia cùng 23 doanh nghiệp, ký kết 18 bản ghi nhớ tháo gỡ khó khăn về vấn đề tìm nguồn lao động đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp cũng như giải quyết việc làm cho sinh viên chuẩn bị ra trường.

Tổ chức hoạt động quảng bá thông tin của thành phố, các sản phẩm tiêu biểu của thành phố tại Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư Vùng.

Các Sở, ngành, đơn vị của thành phố nỗ lực trong việc tăng chất lượng dịch vụ công trực tuyến, giúp doanh nghiệp hạn chế tối thiểu thời gian đi lại làm thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, trong đó, Hệ thống thông quan tự động và Hệ thống quản lý Hải quan tự động tại Cảng biển là một trong những điểm nổi bật trong lĩnh vực hải quan, giúp cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuận lợi, nhanh chóng. Đối với các lĩnh vực đầu tư, mặc dù chưa được trang bị hệ thống giải quyết thủ tục đầu tư trực tuyến cấp quốc gia nhưng cơ quan đăng ký đầu tư của thành phố cũng luôn sát cánh cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp trong suốt quá trình chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục đầu tư thông qua hộp thư điện tử, dịch vụ bưu chính.

Thứ tám, hợp tác về xúc tiến đầu tư

Tăng cường tiếp xúc, kết nối với các đối tác quốc tế thông qua các sự kiện đối ngoại trong và ngoài nước như: Cử đoàn công tác tham dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12, trong đó, đại diện thành phố Hải Phòng đã có bài phát biểu giới thiệu về môi trường đầu tư của thành phố tại Hội nghị cũng như bài phát biểu về chuyển đổi số tại chương trình Tọa đàm trong khuôn khổ Hội nghị; Hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp tham dự Chương trình “Diễn đàn Đầu tư Việt Nam - Australia 2023” tại Hà Nội trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; chương trình Gặp gỡ Hàn Quốc 2023 tại thành phố Bắc Ninh. Đang kết nối các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Singapore (SRBF®).

Tăng cường kết nối doanh nghiệp trên địa bàn thành phố với các tập đoàn,

doanh nghiệp của các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hà Lan, Vương quốc Bỉ, Singapore..., trong đó có các tập đoàn lớn, như LG Display, LG Electronics (Hàn Quốc), Công ty Rent A Port (Vương quốc Bỉ), Công ty TNHH Đóng tàu Damen - sông Cẩm (Vương quốc Hà Lan) ...

Liên hệ chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, các Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại một số nước; các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc tại Việt Nam, Eurocharm tại Việt Nam, VCCI..., các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác, kết nghĩa với thành phố... để kịp thời cung cấp, cập nhật thông tin về thị trường khu vực và quốc tế, quảng bá môi trường đầu tư của thành phố.

Tổ chức tiếp và làm việc với các đoàn công tác của Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, một số hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài quan tâm và mong muốn tìm hiểu về môi trường đầu tư, thương mại, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Năm 2023, thành phố đón tiếp 301 đoàn khách quốc tế (2368 người), tăng 56,77% về số đoàn, 42,82% về số người so với năm 2022, trong đó, có 15 đoàn báo chí (171 người). Các đoàn quốc tế đến từ các nước như: Hoa Kỳ, Canada, Úc, Colombia, Pháp, Séc, Vương quốc Na-uy, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Italia, Hà Lan, Hungary, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Lào, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ...vào làm việc, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại thành phố, tham dự các sự kiện đối ngoại trong và ngoài nước.... Một số đoàn tiêu biểu như: Đoàn Ban Đối Ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia; Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Phong trào cánh tả Đô-mi-ni-ca (MIU); Đoàn Nghị sỹ Châu Âu, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc, Đoàn Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ; Thủ tướng Luxembourg, Đoàn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cuba; Đoàn Đại sứ quán Mỹ và thành phố Huston (Mỹ), Đoàn Đại sứ quán Úc; Đoàn Đại sứ quán Anh, đoàn công tác của các Tập đoàn Equinor (Na Uy), BP (Anh Quốc) trao đổi về tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi trên địa bàn thành phố Hải Phòng; đoàn công tác Công ty TNHH ITOCHU Việt Nam (Nhật Bản) đến tìm hiểu, phát triển các dự án mới trong lĩnh vực phát triển hạ tầng cảng biển nước sâu, Công ty CT Strategies tại Việt Nam (Hoa Kỳ) đến tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển mô hình Khu phi thuế quan trên địa bàn thành phố...

Tổ chức, triển khai 166 đoàn ra gồm 417 người, tăng 147,76% về số đoàn, 47,87% về số người so với năm 2022. Các đoàn ra của thành phố nhằm xúc tiến đầu tư, tham dự hội nghị/hội thảo quốc tế, các khóa đào tạo/tập huấn.... Một số đoàn tiêu biểu như: Đoàn công tác của thành phố do Bí thư Thành ủy dẫn đầu thăm, làm việc và xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ thăm

và làm việc tại Hoa Kỳ; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Anh Quân thăm và làm việc tại thành phố Thẩm Quyến và đảo Hải Nam (Trung Quốc); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ tham dự Hội chợ Triển lãm CAEXPO tại Nam Ninh (Trung Quốc), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tham dự Kỳ họp 45 Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO tại A - Rập Xê - Út; Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường thăm và làm việc tại Hàn Quốc...

Tổ chức ký kết 20 Bản ghi nhớ hợp tác mới giữa thành phố với các địa phương, tập đoàn/công ty lớn của nước ngoài, mở ra các cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực mới và tiềm năng (như xây dựng và phát triển mô hình thành phố thông minh, sản xuất xanh, y tế thông minh, năng lượng mới, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng cảng biển thông minh kết nối các chuỗi cung ứng...).

Phối hợp với Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao), Hiệp hội Doanh nghiệp Hongkong (Trung Quốc) tại Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình kết nối Hải Phòng - Hongkong nhằm giới thiệu môi trường đầu tư, thương mại, các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến hơn 80 đại diện doanh nghiệp Hongkong (Trung Quốc), tổ chức cho đoàn đại diện các doanh nghiệp Hongkong (Trung Quốc) thăm quan thực tế tìm hiểu tình hình phát triển hạ tầng tại một số khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố, đồng thời kết nối các doanh nghiệp Hongkong với gần 50 doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp Hải Phòng.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Bên cạnh một số dự án đầu tư lớn, có tác động đáng kể tới kết quả thu hút vốn đầu tư vào thành phố thì vẫn còn dự án đầu tư có chất lượng, hiệu quả chưa cao, chưa thực sự khai thác hết các lợi thế, tiềm năng của thành phố; một số dự án đầu tư còn chậm triển khai thực hiện so với kế hoạch.

Chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu về đầu tư và bộ tiêu chí đánh giá đầu tư nên còn hạn chế trong việc cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư và lựa chọn các nhà đầu tư tiềm năng. Công tác dự báo về xu hướng đầu tư, chuyển dịch đầu tư trên phạm vi toàn thế giới và khu vực còn hạn chế.

Nhân sự thực hiện công tác xúc tiến còn mỏng, phải làm việc kiêm nhiệm, chưa có cán bộ chuyên trách nên chưa đầu tư được nhiều thời gian cho công tác xúc tiến; kỹ năng của cán bộ làm công tác xúc tiến còn hạn chế, nhất là các kỹ năng làm việc với các đối tác nước ngoài; còn thiếu cán bộ xúc tiến thành thạo ngoại ngữ tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung.

Chưa đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu về xúc tiến đầu tư đối với các cơ quan quản lý chuyên ngành có chức năng, thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư của thành phố.

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xúc tiến đầu tư của thành phố còn hạn chế.

Sự phối hợp trong hoạt động xúc tiến đầu tư giữa Hải Phòng với các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và giữa các đơn vị sở, ban, ngành của thành phố tuy được duy trì nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao; một số đầu mối liên hệ công tác của các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán thường xuyên có sự thay đổi.

Việc dành và bố trí nguồn kinh phí riêng cho các hoạt động xúc tiến còn ở mức độ eo hẹp; các định mức chi cho hoạt động xúc tiến còn thấp, chưa phù hợp với tình hình thực tế.

Phần thứ hai

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2024

I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

Chương trình hành động số 76-Ctr/TU ngày 8/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chương trình hành động số 76-Ctr/TU) có nêu "... Huy động tối đa nguồn lực đầu tư vào thành phố; trong đó, chú trọng các nguồn vốn đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), coi đây là nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo nguồn đóng góp ngân sách bền vững cho thành phố".

2. Mục tiêu

- Đẩy nhanh thành lập mới các khu công nghiệp, các dự án nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội, cơ sở đào tạo nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu đổi mới, sáng tạo... theo Chương trình hành động số 76-CTr/TU.

- Xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình và kế hoạch của Trung ương và của thành phố; chủ động thu hút tối đa các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước vào thành phố một cách có chọn lọc. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho các dự án đã thu hút được triển khai thực hiện nhanh chóng và thuận lợi. Đảm bảo cung cấp thông tin nhanh, chính xác cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh.

- Tiếp tục thúc đẩy quyết liệt cải cách, hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, có sức hấp dẫn, cạnh tranh cao để thu hút các nhà đầu tư lớn, công nghệ hiện đại.

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thu hút các dự án mới: quỹ đất, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lượng tái tạo, điện gió, điện rác...

- Cải tiến phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng tăng cường tính chủ động trong xúc tiến, thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài; thu hút có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.

- Thúc đẩy việc áp dụng công nghệ thông tin mới, chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến đầu tư.

- Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, ngăn ngừa, khắc phục có hiệu quả những hạn chế của hoạt động đầu tư nước ngoài, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, công bằng trên địa bàn thành phố.

3. Định hướng

- Về định hướng thu hút đầu tư theo ngành, lĩnh vực:

+ Tại Quyết định số 3055/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 12/10/2020 ban hành Chương trình hành động về hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, thành phố chủ động ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành kinh tế mũi nhọn, các dự án có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, kỹ thuật hiện đại, thân thiện môi trường, quản trị hiện đại, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, có đóng góp ngân sách lớn, đẩy mạnh xuất khẩu, có nghiên cứu phát triển, cam kết chuyển giao công nghệ, có khả năng lan tỏa, liên kết với các doanh nghiệp trong nước theo chuỗi giá trị, góp phần đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ thành phố, tăng tỷ lệ nội địa hóa; tăng cường thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như: công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch thân thiện với môi trường sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, đặc biệt chú trọng các ngành nghề đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0 như công nghiệp ICT, kỹ thuật số, kỹ thuật nano, công nghiệp sinh học, vật liệu mới và các ngành có tỷ trọng xuất khẩu lớn; khuyến khích các dự án chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp của thành phố hoặc lập cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D).

+ Chú trọng thu hút các dự án theo Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài thành phố giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

theo Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

+ Tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề như thành lập các cơ sở giáo dục, những mô hình giáo dục mới, có các giải pháp đột phá về ứng dụng công nghệ trong giáo dục.

- Về định hướng thu hút đầu tư theo thị trường:

+ Thị trường trong nước: Ưu tiên kêu gọi các nhà đầu tư có uy tín, có thương hiệu; những nhà đầu tư là đối tác có uy tín của các ngân hàng, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước; những nhà đầu tư đã sản xuất kinh doanh thành công tại các địa phương khác, có nhu cầu chuyển đến sản xuất kinh doanh tại Hải Phòng; những doanh nghiệp, nhà đầu tư đã và đang đầu tư thành công, uy tín tại thành phố.

+ Thị trường nước ngoài: Tập trung đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư các thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Hongkong. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ, Châu Âu và các doanh nghiệp đến từ các quốc gia có thể hưởng lợi từ việc Việt Nam gia nhập các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương; tận dụng xu hướng dịch chuyển và tái cấu trúc đầu tư sản xuất trong khu vực và các thị trường lớn.

- Về việc tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư: Tổ chức các hoạt động xúc tiến đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả; ưu tiên thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư có tính liên vùng, lồng ghép với hoạt động xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ NĂM 2024

Các nội dung của Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 được xây dựng trên cơ sở bám sát hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo đó ưu tiên các hoạt động chuẩn bị yếu tố đầu vào nhằm thu hút các dự án đầu tư mới/đầu tư mở rộng như: vị trí quy hoạch dự án, quỹ đất sạch; hạ tầng kỹ thuật (giao thông, sân bay, cảng biển, điện, nước...); các hỗ trợ, ưu đãi cụ thể; khả năng cung ứng nguồn lực; xúc tiến đầu tư trọng tâm vào một số lĩnh vực như phát triển công nghiệp hỗ trợ; cơ sở hạ tầng; chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; đào tạo nguồn nhân lực và phát triển bền vững.

Các nội dung cụ thể của Chương trình xúc tiến đầu tư 2024 được thể hiện tại Phụ lục I kèm theo.

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Ủy ban nhân dân thành phố

Là cơ quan chỉ đạo thực hiện Kế hoạch xúc tiến đầu tư thành phố năm 2024.

2. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì)

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn thành phố.

- Là đầu mối triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên địa bàn thành phố để giải quyết kịp thời những kiến nghị hợp lý nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp cùng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu xây dựng quy định về suất đầu tư khi có hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan đối với các dự án có sử dụng đất nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư theo phân công tại bảng phụ lục của Chương trình xúc tiến đầu tư.

- Thực hiện báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về chương trình; cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động được giao chủ trì thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát thực hiện của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Là đầu mối tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết quả triển khai.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

- Chủ trì tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước, nước ngoài.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các khu công nghiệp đã được quy hoạch.

- Chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu xây dựng quy định về suất đầu tư khi có hướng dẫn của Bộ Kế hoạch

và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan đối với các dự án có sử dụng đất thực hiện trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Biên tập và cập nhật các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu chuyên sâu về tiềm năng, lợi thế đầu tư vào các Khu công nghiệp, Khu Kinh tế; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên sâu về các Khu công nghiệp, Khu Kinh tế.

- Đẩy nhanh việc hoàn thành xây dựng Khu công nghiệp chuyên sâu để thu hút đầu tư vào các dự án công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hỗ trợ.

- Triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư theo phân công tại bảng phụ lục của Chương trình xúc tiến đầu tư.

4. Sở Ngoại vụ

- Làm đầu mối liên lạc với các địa phương có quan hệ hợp tác với thành phố Hải Phòng, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại các nước, đặc biệt là các thị trường trọng điểm, có tiềm năng nhằm thông qua con đường ngoại giao đẩy mạnh kết nối, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch vào Hải Phòng...

- Phối hợp trong công tác đón các nhà đầu tư, các đoàn xúc tiến đầu tư đến thành phố và chuẩn bị công tác lễ tân, tham gia và phối hợp công tác chuẩn bị cho các đoàn đi công tác xúc tiến đầu tư ở nước ngoài của thành phố.

- Triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư theo phân công tại bảng phụ lục của Chương trình xúc tiến đầu tư.

5. Sở Xây dựng

- Tổ chức hoặc phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện công bố công khai các quy hoạch xây dựng được duyệt theo thẩm quyền.

- Đăng tải thông tin quy hoạch được duyệt trên Cổng thông tin của Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng để phục vụ công tác xúc tiến đầu tư và thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận khi tham gia đầu tư xây dựng.

- Lập, đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực nhà ở (bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội), khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng, môi trường...).

- Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong quá trình rà soát, tham mưu xây dựng quy định về suất đầu tư khi có hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

6. Sở Công Thương

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, các tổ chức, đơn vị liên quan thu hút đầu tư các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng, các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư vào khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm logistics; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện gió, điện rác...).

- Duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về Cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố; tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

- Kết hợp các hoạt động xúc tiến thương mại với xúc tiến đầu tư một cách hiệu quả, thiết thực.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

- Xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về phát triển nông nghiệp; đẩy nhanh việc hoàn thành quy hoạch phát triển các vùng nông nghiệp và tổ chức thực hiện.

8. Sở Tài chính

- Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trình Ủy ban nhân dân thành phố cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến đầu tư do Ủy ban nhân dân thành phố giao chủ trì thực hiện.

- Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong quá trình rà soát, tham mưu xây dựng quy định về suất đầu tư khi có hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường. Quy định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư về bảo vệ môi trường trong quá trình đầu tư, hoạt động của dự án theo quy định.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường, đầu tư hoàn thiện Trung tâm điều khiển tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường, kiểm soát thường xuyên hoạt động xả thải của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong quá trình rà soát, tham mưu xây dựng quy định về suất đầu tư khi có hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, đề xuất danh mục các dự án, địa bàn thu hút đầu tư trong lĩnh vực giáo dục.

- Mời chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho giáo viên và học sinh, sinh viên các cấp theo nhu cầu phát triển ngành.

- Liên kết với các trung tâm, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, tập trung đào tạo đa ngôn ngữ trong các trường phổ thông, đảm bảo đầu ra đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Mở rộng phạm vi, tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế về giáo dục nghề nghiệp theo nguyện vọng của người lao động và nhu cầu của doanh nghiệp.

- Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp có nhu cầu để đào tạo lực lượng lao động đúng yêu cầu tuyển dụng, tạo bước đột phá về phát triển nguồn lao động kỹ thuật, nhất là nguồn lao động chất lượng cao, có kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố, đất nước và hội nhập quốc tế.

12. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn đơn vị phụ trách, triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan trong Chương trình. Chủ động đề xuất các dự án và danh mục thu hút đầu tư theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành theo từng thời kỳ.

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 được sử dụng từ các nguồn sau:

- Ngân sách thành phố theo kế hoạch hàng năm; các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí được cấp từ dự toán ngân sách năm 2024 hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cấp bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mới nếu chưa có trong dự toán năm 2024 của đơn vị.

- Kinh phí xã hội hóa khác (đóng góp, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nguồn khác) theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc lập và sử dụng kinh phí

- Việc lập, phê duyệt, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình: Thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan tại các

văn bản pháp luật hiện hành và hướng dẫn của các Bộ, ngành.

- Việc huy động các nguồn lực xã hội phải đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với kế hoạch, chương trình xúc tiến đã được phê duyệt, phù hợp với các quy định của pháp luật, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích chung của cả xã hội và lợi ích của các bên liên quan.

Trên đây là Chương trình Xúc tiến đầu tư của thành phố Hải Phòng năm 2024, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ đã xác định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp) xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

STT	Tên hoạt động xúc tiến	Loại hoạt động xúc tiến	Thời gian tổ chức	Đơn vị chủ trì thực hiện	Địa điểm tổ chức		Mục đích/ Nội dung của hoạt động	Địa bàn kêu gọi đầu tư	Đơn vị phối hợp		Kinh phí (triệu đồng)	
					Trong nước	Nước ngoài			Tên đơn vị	Quốc gia/Tỉnh, thành phố	Ngân sách cấp	Khác (xã hội hóa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xác định xu hướng và đối tác										
1.1	Phối hợp và trao đổi thông tin các Đại sứ quán, Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức trong và ngoài nước (Jetra, Kotra...) để nghiên cứu, đánh giá nhu cầu, tiềm năng hợp tác với các thị trường trong và ngoài khu vực		Cả năm	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Trong nước	Nước ngoài	Để tìm hiểu, đánh giá nhu cầu và xu hướng dịch chuyển đầu tư	Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), EU...	Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế		0	0
2		Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư										
2,1	Rà soát, nâng cấp website haiphongdpi.gov.vn sau khi tích hợp vào trang web thành phần của Cổng Thông tin điện tử thành phố		Cả năm	Sở Kế hoạch và Đầu tư			Phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư				150	0
2,2	Xây dựng, vận hành và định kỳ cập nhật Bản đồ số 360 phục vụ xúc tiến đầu tư tại khu vực Bắc sông Cấm và một số cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố		Cả năm	Sở Kế hoạch và Đầu tư			Phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư				500	0

STT	Tên hoạt động xúc tiến	Loại hoạt động xúc tiến	Thời gian tổ chức	Đơn vị chủ trì thực hiện	Địa điểm tổ chức		Mục đích/Nội dung của hoạt động	Địa bàn kêu gọi đầu tư	Đơn vị phối hợp		Kinh phí (triệu đồng)	
					Trong nước	Nước ngoài			Tên đơn vị	Quốc gia/Tỉnh, thành phố	Ngân sách cấp	Khác (xã hội hóa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2,3	Khai thác, quản lý Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Tiếng Anh, Nhật, Hàn, Trung)		Cả năm	Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng			Quảng bá môi trường đầu tư của thành phố				350	0
2,4	Xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về KCN, KKT		Cả năm	Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng			Phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư				150	0
2,5	Xây dựng, vận hành và định kỳ cập nhật dữ liệu hình ảnh cho hệ thống VR360 phục vụ công tác xúc tiến đầu tư và quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thông minh.		Cả năm	Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng			Phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư, quản lý KCN, KKT thông minh				300	0
2,6	Tài liệu, video quảng bá về thành phố bằng ngôn ngữ nước ngoài		Cả năm	Sở Ngoại vụ	Trong nước	Nước ngoài	Thúc đẩy đầu tư vào thành phố	Nhật Bản, Hàn Quốc, EU...	Các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan		300	0
3		Xây dựng, xuất bản ấn phẩm chung phục vụ các hoạt động xúc tiến đầu tư										
3,1	Xây dựng phim, tờ rơi, ấn phẩm quảng bá, tuyên truyền, USB tài liệu, ...		Quý I	Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng	Trong nước		Phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư		- Các Sở: Du lịch, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; Sở Ngoại vụ		500	0
3,2	Xây dựng phim, tờ rơi giới thiệu môi trường đầu tư nước ngoài; làm sổ tay hướng dẫn...		Cả năm	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Trong nước		Tăng cường sức hấp dẫn của môi trường đầu tư thành phố		Các sở, ngành, đơn vị liên quan		400	0
3,3	Xây dựng, xuất bản ấn phẩm chung phục vụ các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch		Cả năm	Sở Du lịch	Trong nước		Phục vụ hoạt động XTĐT, Du lịch		Các sở, ngành, đơn vị liên quan		100	0

STT	Tên hoạt động xúc tiến	Loại hoạt động xúc tiến	Thời gian tổ chức	Đơn vị chủ trì thực hiện	Địa điểm tổ chức		Mục đích/ Nội dung của hoạt động	Địa bàn kêu gọi đầu tư	Đơn vị phối hợp		Kinh phí (triệu đồng)	
					Trong nước	Nước ngoài			Tên đơn vị	Quốc gia/Tỉnh, thành phố	Ngân sách cấp	Khác (xã hội hóa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3,4	Xây dựng phim xúc tiến đầu tư		Cả năm	Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng			Phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư				800	0
4		Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu môi										
4,1	Tham gia Diễn đàn, Hội thảo, Hội nghị, Triển lãm về xúc tiến đầu tư do các Bộ, ngành, địa phương tổ chức.		Cả năm	Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng	Trong nước		Quảng bá môi trường đầu tư của thành phố		Các sở, ban, ngành liên quan		300	0
4,2	Phối hợp với các cơ quan truyền thông thuộc Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, và của các địa phương nước ngoài có hợp tác, kết nghĩa với Hải Phòng để quảng bá môi trường, tiềm năng, lợi thế đầu tư, nhu cầu xúc tiến của thành phố đến các đối tác nước ngoài.		Cả năm	Sở Ngoại vụ	Trong nước	Nước ngoài	Quảng bá, xúc tiến đầu tư vào thành phố	Nhật Bản, Hàn Quốc, một số nước châu Âu, Trung Quốc, Trung Đông	Các cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao, các cơ quan của địa phương nước ngoài		200	0
4,3	Tham gia Diễn đàn, Hội thảo, Hội nghị, Triển lãm về xúc tiến đầu tư do các Bộ, ngành, địa phương tổ chức.		Cả năm	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Nước ngoài	Nước ngoài	Quảng bá môi trường đầu tư của thành phố		Các bộ, ngành liên quan		200	0
4,4	Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, EU...		Cả năm	Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư	Trong nước		Quảng bá môi trường đầu tư của thành phố		Các sở, ban, ngành liên quan		620	0
4,5	Tổ chức Đoàn xúc tiến đầu tư đi nước ngoài (Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, EU,...)		Cả năm	Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư		Nước ngoài	Quảng bá môi trường đầu tư của thành phố		Các sở, ban, ngành liên quan		3.300	0

STT	Tên hoạt động xúc tiến	Loại hoạt động xúc tiến	Thời gian tổ chức	Đơn vị chủ trì thực hiện	Địa điểm tổ chức		Mục đích/Nội dung của hoạt động	Địa bàn kêu gọi đầu tư	Đơn vị phối hợp		Kinh phí (triệu đồng)	
					Trong nước	Nước ngoài			Tên đơn vị	Quốc gia/Tỉnh, thành phố	Ngân sách cấp	Khác (xã hội hóa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4,6	Hợp tác với các cơ quan thông tin truyền thông (Hợp tác với Công Thông tin điện tử thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình, các cơ quan báo, đài, tạp chí đăng thông tin tuyên truyền quảng bá về đầu tư tại thành phố).		Cả năm	Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng	Trong nước		Quảng bá môi trường đầu tư của thành phố		Báo Hải Phòng, Báo Xây dựng, Báo Diễn đàn doanh nghiệp, Báo Đầu tư		300	0
5		Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư										
5,1	Tổ chức lớp đào tạo tiếng Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc		Cả năm	Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng	Trong nước						300	0
5,2	Tập huấn các văn bản, chính sách mới của Trung ương và địa phương liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp		Cả năm	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Trong nước				Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan		50	0
6		Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư										
6,1	Hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp khảo sát thực địa, khảo sát doanh nghiệp; Tiếp xúc, cung cấp các thông tin chung về kinh tế xã hội, cơ chế chính sách, thủ tục pháp lý, đối tác... theo đề nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp.		Cả năm	Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng	Trong nước		- Cung cấp thông tin về môi trường đầu tư của thành phố - Hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính		- Các Sở: Xây dựng, Du lịch, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Các doanh nghiệp hạ tầng KKT	Đại sứ quán Việt Nam tại các nước	600	0
6,2	Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp 02 lần/năm		Quý II, quý IV	Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng	Trong nước		Xúc tiến đầu tư tại chỗ		Các sở, ban, ngành liên quan		300	0

STT	Tên hoạt động xúc tiến	Loại hoạt động xúc tiến	Thời gian tổ chức	Đơn vị chủ trì thực hiện	Địa điểm tổ chức		Mục đích/Nội dung của hoạt động	Địa bàn kêu gọi đầu tư	Đơn vị phối hợp		Kinh phí (triệu đồng)	
					Trong nước	Nước ngoài			Tên đơn vị	Quốc gia/Tỉnh, thành phố	Ngân sách cấp	Khác (xã hội hóa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6,3	Tọa đàm giải quyết vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp (có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước); Hội nghị kết nối đầu tư - kinh doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.		Cả năm	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Trong nước		- Cung cấp thông tin về môi trường đầu tư của thành phố - Hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính		Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế		400	0
7		Thực hiện hoạt động hợp tác về xúc tiến										
7,1	Trao đổi hợp tác với các tổ chức, cơ quan, hiệp hội doanh nghiệp về xúc tiến.		Cả năm	Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng	Trong nước	Nước ngoài	Tăng cường hợp tác		- Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Các sở, ban, ngành liên quan - Các doanh nghiệp hạ tầng KKT	Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài	500	0
7,2	Phối hợp với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư, doanh nghiệp...tổ chức sự kiện xúc tiến đầu tư ở trong và nước ngoài		Cả năm	Sở Ngoại vụ	Trong nước	Nước ngoài	Thúc đẩy đầu tư vào thành phố	Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan địa diện nước ngoài ở Việt Nam, các tổ chức, nhà đầu tư	Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung quốc, Hoa Kỳ, Hà Lan...		350	0
TỔNG CỘNG											10.970	

